

# เว็บไซต์ไม่ดี



โดย เควิน คินนีย์  
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

เควินนั่งหมุ่นตัวอยู่ในเก้าอี้คอมพิวเตอร์ เขากดปุ่มไปเรื่อยเรื่อยบนแป้นพิมพ์

“คุณแม่ครับ ผมจะเล่นเกมแข่งรถได้หรือยัง?” เขาร้องถาม

คุณแม่มองมาจากในครัว “ลูกทำการบ้านเสร็จค่อยเล่น”

เควินถอนหายใจ จะให้เขาจดจ่ออยู่กับการบ้านได้อย่างไรเล่า? เขาจะชนะเกมโปรดในระดับต่อไปได้แล้ว และการบ้านของเขาก็คือ การบ้าน

เขาคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะเริ่มทำได้แล้ว เขาเลื่อนผ่านเว็บไซต์หนึ่ง ดูไม่น่าสนใจเท่าเกมแข่งรถ

แต่เควินเห็นลิงก์ เขาคlickบนลิงก์นั้น ลิงก์พาเขาไปเข้าเว็บไซต์ที่มีรูปคนไม่สวมเสื้อผ้า

ไม่ดีขึ้น เควินคิดว่าฉันไม่ควรดู เควินมองข้ามไหล่ตัวเองไม่มีใครเห็น เขาต่อต่ออีกสองสามรูป เขาแค่อยากรู้อยากเห็น

เควินเริ่มรู้สึกไม่ดีนิดหน่อย เขารีบปิดเว็บไซต์ พยายามกลับมาทำการบ้าน ไม่เป็นไรหรอก เควินคิด ดูแค่ไม่กี่รูปเอง แต่ความรู้สึกไม่ดียังไม่หาย

เควินรู้สึกว่าควรคุยกับคุณแม่เรื่องเว็บไซต์ แต่เขากลัว ถ้าคุณแม่โกรธขึ้นมาล่ะ?

คืนนั้นหลังอาหารเย็น เควินช่วยคุณแม่ล้างจาน

“ลูกรู้สึกดีหรือเปล่า?” คุณแม่ถาม

“ครับ” เควินพูด

แต่เขารู้สึกไม่ดี เขารู้สึกเหมือนจะร้องไห้ ความรู้สึกว่าเขาควรบอกคุณแม่กลับมามีอีกครั้ง แต่เควินยังกลัวอยู่

พระบิดาบนสวรรค์ โปรดช่วยลูกด้วย เขาสวดอ้อนวอนในใจ เขารู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย

“ขอคุยด้วยได้ไหมครับ?” เควินถาม

“ได้ดี” คุณแม่ตอบ “อยากคุยเรื่องอะไรล่ะ?”

เควินมองพื้น เขาไม่แน่ใจว่าจะเริ่มอย่างไร “ตอนทำการบ้าน ผมดูเว็บไซต์ที่มีรูปคนไม่สวมเสื้อผ้า ผมแค่อยากรู้ แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถลืมสิ่งที่เห็น”

“แม่ดีใจที่ลูกบอก” คุณแม่พูด เธอโอบกอดเควิน “ความอยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องปกติ ลูกรู้ว่าภาพพวกนั้นไม่ดี และไม่ควรรดู แต่เรื่องดีคือลูกพูดความจริง ตอนนี้ลูกจะรู้สึกดีขึ้นเพราะลูกบอกแม่แล้ว”

“ไม่โกรธใช่ไหมครับ?” เควินถาม

“ไม่โกรธเลย” คุณแม่ตอบ “แม่รักลูก แม่อยากช่วยลูก และพระบิดาบนสวรรค์ทรงอยากช่วยลูกเหมือนกัน พระองค์ทรงช่วยให้ลูกทำสิ่งถูกต้องได้เสมอ”

ห้องใต้ของเควินไม่ปั่นป่วนแล้ว

“ผมไม่กล้าบอกแม่” เขาพูด “แต่ผมรู้สึกดีขึ้นหลังจากสวดอ้อนวอน”

“ฟังเหมือนพระวิญาณบรสิสุทธิ์ทรงช่วยให้ลูกกล้าบอก!” คุณแม่พูด

เควิน รู้สึกสงบเมื่อเขาสวดอ้อนวอน แต่ก่อนจะสวดอ้อนวอน เขารู้สึกว่าต้องคุยกับคุณแม่

“ผมคิดว่าพระวิญาณบรสิสุทธิ์ทรงช่วยผมตลอด” เควินพูด “พระองค์ทรงบอกผมว่ารูปพวกนั้นไม่ดี และทรงบอกว่าคุณต้องบอกคุณแม่ว่าเกิดอะไรขึ้น”

“แม่อยู่ตรงนั้นเสมอถ้าลูกอยากคุยเรื่องแบบนี้” คุณแม่พูด “แม่จะไม่โกรธ เรามาช่วยกันวางแผนความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่า”

เควินยิ้ม “นั่นเป็นความคิดที่ดีครับ” ●